

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới (sau đây gọi là *Chỉ thị số 20-CT/TW*), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW đến các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, người sử dụng lao động và người lao động trong tỉnh, nhằm phát huy kết quả đã đạt được, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng.

- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị đối với công tác đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, xây dựng quê hương, đất nước, quảng bá hình ảnh và những giá trị tốt đẹp của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế; người lao động khi về nước tiếp tục tham gia có hiệu quả vào thị trường lao động trong nước.

2- Yêu cầu

- Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW trên địa bàn tỉnh; đảm bảo phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai ở mỗi cấp, đơn vị.

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng hoàn thiện và nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về công tác giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đồng thời khắc phục những hạn chế trong công tác đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Xác định công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn; quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; đồng thời là cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho lao động Việt Nam, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi về nước.

2- Tập trung rà soát, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm điều chỉnh bao quát các đối tượng, loại hình lao động. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động, trong đó ưu tiên quân nhân xuất ngũ, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực này khi hết thời hạn làm việc ở nước ngoài trở về tham gia thị trường lao động trong và ngoài tỉnh.

3- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Phân công, phân cấp, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, bảo đảm việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đúng mục đích, đúng quy định pháp luật, sớm chấm dứt tình trạng đưa người dân đi lao động ở nước ngoài trái phép, người lao động

vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật. Tăng cường công tác quản lý, bảo hộ công dân đối với lao động Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; xây dựng chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kết nối cơ sở dữ liệu, thông tin quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; quản lý chặt chẽ đảng viên là người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát thực hiện công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp đảng ủy trực thuộc tỉnh, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định trong công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hiệu quả; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành xây dựng, chương trình, kế hoạch cụ thể tham mưu thực hiện hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên là người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài đến các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

5- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, giám sát các hoạt động đưa người lao động trên địa bàn địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

6- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư,
- Các đ/c TUV,
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
- Các BCSD, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Các ban đảng, VPTU,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- CP.VPTU- L2, C3,
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Hồ Thanh Sơn